


# เอเซอร์เดินหน้าขยายฐานลูกค้าองค์กร เปิดตัว เอ เซอร์ คลาวด์ โซลูชัน ช่วยลูกค้าขับเคลื่อนองค์กร ธุรกิจสู่ไพรเวท คลาวด์

กรุงเทพฯ: 13 สิงหาคม 2556: บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ประกาศรุกตลาดองค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็ก นำเสนอเอเซอร์คลาวด์โซลูชันแพคเกจ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจสู่ไพรเวทคลาวด์อย่างรวดเร็ว ง่ายและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ในการเสริมศักยภาพขององค์กร ช่วยลดค่าใช้จ่ายของระบบไอทีได้อย่างอย่างคุ้มค่าและครบวงจร พร้อมเสริมแกร่งด้วยผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ สตอเรจและเวิร์คสเตชัน

 นายอลัน เจียง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันของเอเซอร์ในวันนี้ มีความพร้อมที่จะนำเสนอ เอเซอร์คลาวด์โซลูชัน ให้กับลูกค้าองค์กรธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นใหญ่ กลางหรือเล็ก ในวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักระบบคลาวด์ ลูกค้าองค์กรธุรกิจเองก็มองหาคลาวด์โซลูชันที่จะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างเต็มที่เช่นกัน เอเซอร์ไพรเวทคลาวด์ คือโซลูชันที่เอเซอร์มั่นใจว่าจะตอบโจทย์ความท้าทายของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเอเซอร์คลาวด์โซลูชันได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานประสบการณ์ตรงในฐานะผู้พัฒนาและผู้ใช้งานจาก Acer eDC ศูนย์ดำาเซิร์ฟเวอร์ของเอเซอร์ที่ประเทศไต้หวันที่มีมานานกว่า 10 ปี เราให้บริการดำาเซิร์ฟเวอร์ และพีบลิคคลาวด์แก่ลูกค้าของเราทั้งที่เป็นภาครัฐและธุรกิจในประเทศไต้หวัน

“เอเซอร์คลาวด์โซลูชัน เป็นโซลูชันที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรด้วย **Acer Cloud Enabler** ที่มี **Acer Cloud Smart Portal (CSP)** เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการจัดการไพรเวทคลาวด์ในองค์กรธุรกิจ ภายใต้ระบบการจัดการผ่านอินเทอร์เน็ตที่เข้าใจได้ง่าย ทำงานบนสถาปัตยกรรมเวอร์ชวลไลเซชัน ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดการระบบคลาวด์ โดยสามารถรองรับไฮเปอร์ไวเซอร์ได้ทั้ง Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V และ VM Ware.

**Acer Cloud Enabler** และ **Acer Cloud Smart Portal** ได้รับการยอมรับจาก Intel Cloud Builders Community ว่าเป็นโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่องค์กรธุรกิจในการสร้างระบบไพรเวทคลาวด์ โดยในการให้

บริการในแต่ละโซลูชัน เอเซอร์ยังมีบริการด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องของระบบการทำงาน และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ จะรองรับกับความต้องการ และสอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ”นายอลัน กล่าว และเสริมว่า “องค์กรธุรกิจ ทุกขนาดต้องการความมั่นใจว่าระบบที่เขาเลือกใช้นั้น ได้รับการรับรองและผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากในองค์กรธุรกิจ ในหลากหลายอุตสาหกรรม และนั่นคือสิ่งที่เอเซอร์มั่นใจว่าโซลูชันของเราจะตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้ เพราะ นอกเหนือจากประสบการณ์ตรงแล้ว เอเซอร์มีทีมงาน และพันธมิตรที่จะคอยให้คำปรึกษาทั้งทางเทคนิค และการให้ บริการหลังการขายด้วยความชำนาญและเข้าใจต่อความต้องการของธุรกิจเป็นอย่างดี”

นอกจากคลาวด์ โซลูชันต่างๆ ที่เอเซอร์ได้นำเสนอในวันนี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการขององค์กร และ ธุรกิจขนาดต่างๆ อาทิ

- **Veriton P Series Workstation** เวิร์คสเตชันสำหรับกลุ่มองค์กร และธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ที่เน้นการ แสดงผลสำหรับผู้ใช้งาน และการประมวลผลที่สมบูรณ์ ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจในศักยภาพการทำงานได้อย่าง เต็มที่

- **Altos Server** เซิร์ฟเวอร์ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์การจัดการที่สมบูรณ์ที่สุด เช่น Acer Smart Setup, Smart Console และ Smart Server Manager และพีเจเจอร์ iKVM.NET, Altos Server ได้ถูกออกแบบ ให้สามารถรองรับ ความจุฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุดถึง 24 ลูก และยังสามารถสนับสนุนการทำงาน แอปพลิเคชันจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการ ใช้งานที่หลากหลาย

## เกี่ยวกับ เอเซอร์

นับแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 เอเซอร์เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เน้นด้านงานวิจัย การ ออกแบบ การตลาด การขาย และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ โปรเจกเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นต่อลูกค้าใน การก้าวข้ามขีดจำกัดและเพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้น ปัจจุบันเอเซอร์ครองตำแหน่งอันดับ 2 ของโลกด้านผลิตภัณฑ์ พีซีและโน้ตบุ๊ก (ข้อมูลจาก Gartner ปี 2011) เอเซอร์ อิงค์ มีพนักงาน 8,000 คนทั่วโลก และมีรายได้ในปี 2011 อยู่ที่ 15.7 พันล้านเหรียญ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.acer.com](http://www.acer.com)